

# ด่วนที่สุด

ที่ ชม ๐๐๑๗.๒/ว ๓๘๕๐๕



ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่  
ถนนโชตนา ชม ๕๐๓๐๐

๐๕ ธันวาคม ๒๕๖๔

เรื่อง ข้อสั่งการและประเด็นประสานงานจากการประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงใหม่ ครั้งที่ ๑๘๘/๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๗ ธันวาคม ๒๕๖๔

เรียน รองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดเชียงใหม่ (ฝ่ายทหาร) ปลัดจังหวัดเชียงใหม่ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ ผู้อำนวยการศูนย์อนามัยที่ ๑ เชียงใหม่ ผู้อำนวยการสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ ๑ เชียงใหม่ ศึกษาธิการจังหวัดเชียงใหม่ นายอำเภอทุกอำเภอ นายกองค้การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ นายกเทศมนตรีนครเชียงใหม่ และคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงใหม่

สิ่งที่ส่งมาด้วย ข้อสั่งการและประเด็นประสานงานฯ จำนวน ๑ ชุด

ด้วยคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงใหม่ได้จัดการประชุม ครั้งที่ ๑๘๘/๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๗ ธันวาคม ๒๕๖๔ ณ ห้องประชุม ๓ ชั้น ๓ ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่ โดยมีผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธาน ซึ่งได้มีข้อสั่งการและประเด็นประสานงานในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) กับส่วนราชการและอำเภอ

ในการนี้ เพื่อให้การป้องกันและแก้ไขปัญหาการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19) เป็นไปด้วยความเรียบร้อย จึงขอให้ส่วนราชการและอำเภอพิจารณาดำเนินการตามมติและข้อสั่งการของคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงใหม่ รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อพิจารณาดำเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

(นายประจัญ ปรัชญ์สกุล)

ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่

ประธานคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงใหม่

ผู้กำกับบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉินจังหวัดเชียงใหม่

สำนักงานจังหวัด

กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด

โทรศัพท์/โทรสาร ๐ ๕๓๑๑ ๒๗๐๓

ข้อสั่งการและประเด็นประสานงานจากการประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงใหม่  
ครั้งที่ ๑๘๘/๒๕๖๔ วันอังคารที่ ๗ ธันวาคม ๒๕๖๔ เวลา ๑๓.๓๐ น.  
ณ ห้องประชุม ๓ ชั้น ๓ อาคารอำนวยการ ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่

\*\*\*\*\*

ลำดับ	มติที่ประชุม / ข้อสั่งการ / ประเด็นประสานงาน / ภารกิจที่มอบหมาย	ผู้รับผิดชอบ
๑	<p>การบริหารจัดการวัคซีน</p> <p>๑) ขอเน้นย้ำให้ทุกอำเภอเร่งประชาสัมพันธ์และสร้างการตระหนักรู้ในการฉีดวัคซีน และขอให้เร่งดำเนินการฉีดวัคซีนโดยบูรณาการความร่วมมือจากทุกภาคส่วนในพื้นที่ และขอให้ดำเนินการกระจายวัคซีนให้ทั่วถึงทุกอำเภอ โดยมีเป้าหมายเพื่อเพิ่มอัตราการเข้ารับวัคซีนให้ได้มากที่สุด</p> <p>๒) มอบหมายให้สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดเชียงใหม่จัดทำ Infographic ประชาสัมพันธ์แคมเปญการฉีดวัคซีน Moderna เป็นเข็มที่ ๑ สำหรับประชาชนที่มีอายุ ๑๘ ปีขึ้นไป ที่ยังไม่เคยรับวัคซีนโควิด - 19</p>	<p>๑. นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่</p> <p>๒. ปลัดจังหวัดเชียงใหม่</p> <p>๓. นายอำเภอทุกอำเภอ</p> <p>๔. ประชาสัมพันธ์จังหวัดเชียงใหม่</p>
๒	<p>คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงใหม่ เห็นชอบให้ปิดสถานที่เสี่ยงเป็นการชั่วคราว คือ ห้างบิ๊กซี ดอนจัน เป็นเวลา ๓ วัน ตั้งแต่วันที่ ๘ - ๑๐ ธันวาคม ๒๕๖๔ เพื่อการควบคุมการแพร่ระบาด โดยมอบหมายให้ศูนย์อนามัยที่ ๑ เชียงใหม่ ประสานเรื่องการจัดทำมาตรการปลอดภัยสำหรับองค์กร (Covid Free Setting) และมอบหมายให้สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ร่วมกับสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ ๑ เชียงใหม่ ติดตามและกำกับดูแลสถานการณ์อย่างใกล้ชิด เพื่อเป็นการสร้างความมั่นใจให้กับประชาชน</p>	<p>๑. นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่</p> <p>๒. ผู้อำนวยการศูนย์อนามัยที่ ๑ เชียงใหม่</p> <p>๓. ผู้อำนวยการสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ ๑ เชียงใหม่</p>
๓	<p>ขอให้ สปก.จังหวัดเชียงใหม่ร่วมกับเทศบาลนครเชียงใหม่ ดำเนินการตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด - 19 โดยการตรวจเชิงรุกในหอพักและแคมป์แรงงานในเขตเทศบาลนครเชียงใหม่อย่างต่อเนื่อง โดยให้เทศบาลนครเชียงใหม่รวบรวมข้อมูลรายชื่อผู้พักอาศัยในหอพักที่อยู่ในเขตเทศบาล รวมทั้งดำเนินการเชิงรุกให้เจ้าของกิจการหรือผู้ดูแลหอพัก ห้องเช่า ห้องแถว สืบหาข้อมูลรายชื่อผู้พักอาศัยและผลการฉีดวัคซีน ส่งให้ สปก.เทศบาลนครเชียงใหม่โดยเร่งด่วน เพื่อจะได้วางแผนติดตามและเฝ้าระวังคลัสเตอร์พื้นที่หอพักซึ่งยังมีการแพร่ระบาด และจัดให้มีทีมฉีดวัคซีนเชิงรุกในการฉีดวัคซีนตามพื้นที่หอพักต่างๆ ในเขตเทศบาลนครเชียงใหม่</p>	<p>๑. สปก.จังหวัดเชียงใหม่</p> <p>๒. สปก.เทศบาลนครเชียงใหม่</p>
๔	<p>การดำเนินงานตามมาตรการปลอดภัยสำหรับองค์กร (Covid Free Setting) ในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่</p> <p>๑) มอบหมายให้ศูนย์อนามัยที่ ๑ เชียงใหม่ จัดทำ One page สรุปการดำเนินการประเมินตนเองตามมาตรการปลอดภัยสำหรับองค์กร (Covid Free Setting) สำหรับสถานประกอบการที่จะประเมิน Covid Free Setting สำหรับร้านอาหารและร้านอาหารที่จำหน่ายและดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ภายในร้าน เพื่อสร้างความเข้าใจให้กับผู้ประกอบการร้านอาหาร</p> <p>๒) มอบหมายให้ที่ทำการปกครองจังหวัดเชียงใหม่และศูนย์อนามัยที่ ๑ เชียงใหม่ จัดประชุมออนไลน์เพื่อชี้แจงรายละเอียดและแนวทางการสุ่มตรวจประเมิน</p>	<p>๑. ปลัดจังหวัดเชียงใหม่</p> <p>๒. ผู้อำนวยการศูนย์อนามัยที่ ๑ เชียงใหม่</p> <p>๓. สปก.อำเภอทุกอำเภอ</p>

ลำดับ	มติที่ประชุม / ข้อเสนอการ / ประเด็นประสานงาน / การกิจที่มอบหมาย	ผู้รับผิดชอบ
	<p>ร้านอาหารในพื้นที่นำร่องด้านการท่องเที่ยวแบบ on site ตามมาตรการปลอดภัยสำหรับองค์กร (Covid Free Setting) แก่ สปก.จังหวัด และ สปก.อำเภอ ๕ อำเภอในพื้นที่นำร่องด้านการท่องเที่ยว เพื่อสร้างความเข้าใจแก่ผู้ประกอบการให้สามารถตรวจประเมิน on site ร้านอาหารในพื้นที่รับผิดชอบได้อย่างถูกต้องครบถ้วนตามหลักเกณฑ์</p> <p>๓) ขอให้ สปก.อำเภอ ๒๐ อำเภอ ที่ไม่ใช่พื้นที่นำร่องด้านการท่องเที่ยว ตรวจติดตามและกำกับดูแลร้านอาหารในพื้นที่ ไม่ให้มีการนั่งดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ภายในร้าน เนื่องจากยังไม่ได้รับอนุญาต</p>	
๕	<p>คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงใหม่เห็นชอบให้สถานศึกษาเปิดการเรียนการสอนแบบ On Site จำนวน ๑๑๕ แห่ง ตั้งแต่วันที่ ๑๓ ธันวาคม ๒๕๖๔ จำแนกได้ ๒ กลุ่ม ดังนี้</p> <p>(๑) ขอเปิดเรียนทุกระดับชั้น จำนวน ๑๑๔ แห่ง</p> <p>(๒) สถานศึกษาที่มีความจำเป็นต้องเปิดเรียนในรูปแบบปกติเฉพาะระดับชั้น ม.๓ และ ม. ๖ จำนวน ๑ แห่ง</p> <p>ทั้งนี้ ขอให้สถานศึกษาดำเนินการตามมาตรการและหลักเกณฑ์ต่างๆ อย่างเคร่งครัด รวมถึงเน้นย้ำมาตรการ Universal Prevention ให้นักเรียนถือปฏิบัติ และให้สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงใหม่ตรวจสอบติดตามและกำกับดูแล พร้อมทั้งรายงานผลให้คณะทำงานติดตามและประเมินสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดต่อไวรัสโคโรนา 2019 อย่างต่อเนื่องด้วย</p>	ศึกษาธิการจังหวัดเชียงใหม่
๖	<p>สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่แจ้งว่า โรงพยาบาลสนามจังหวัดเชียงใหม่ ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติเฉลิมพระเกียรติ ๗ รอบพระชนมพรรษา รวมทั้งบริเวณจุดตรวจคัดกรอง และจุดฉีดวัคซีน กำหนดปิดการดำเนินงานตั้งแต่วันที่ ๑๕ ธันวาคม ๒๕๖๔ เป็นต้นไป ดังนั้น คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงใหม่ จึงเห็นชอบให้เปิดจุดตรวจคัดกรอง ณ สวนสาธารณะบ้านเด่น และมอบหมายให้สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดเชียงใหม่ทำการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบโดยทั่วกันด้วย</p>	<p>๑. นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่</p> <p>๒. ประชาสัมพันธ์จังหวัดเชียงใหม่</p>

-----

การประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงใหม่  
ครั้งที่ ๑๘๘/๒๕๖๔ วันอังคารที่ ๗ ธันวาคม ๒๕๖๔